

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 30.30 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 30.15 – 30.40 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 30.30 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว ตลาดการเงินมองว่าเกณฑ์เพื่อเอื้อเงินทุนไหลออกของรพท. มีผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าไม่มากนัก คาดกรอบวันนี้ 30.15-30.40 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มทรงตัว ดอลลาร์วันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการของปธน.ทรัมป์กล่าวเมื่อวานนี้ว่า การประชุมระหว่างปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐและปธน.สี จิ้นผิงของจีน เพื่อลงนามในข้อตกลงการค้าเฉพาะกาล อาจจะเลื่อนออกไปจนถึงเดือนธ.ค.

* นักลงทุนกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย หนุนค่าเงินเยน วันนี้คาดว่าค่าเงินเอเชียปรับตัวลดลง หลังจากรับข่าวดีไปก่อนหน้านี้อแล้ว

* ด้านค่าเงินบาท หลังจากที่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ ลดดอกเบี้ย ลงมาที่ระดับ 1.25% และได้ออกเกณฑ์เพื่อเอื้อเงินทุนไหลออก และลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท โดยหลังจากที่ กนง. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปไม่มากอยู่ที่ประมาณ 0.37%

* ตลาดการเงินมองว่าเกณฑ์ที่ออกมานั้นมีผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ไม่มากนัก โดยมาตรการหลักๆ มีเรื่องของ การยกเว้นการนำรายได้จากการส่งออกกลับประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ การโอนเงินออกนอกประเทศ และการซื้อขายทองคำด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

* สำหรับมาตรการหลักเรื่องของการยกเว้นการนำรายได้จากการส่งออกกลับประเทศนั้น นักลงทุนมองว่าผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตอยู่ในประเทศ จึงต้องโอนเงินกลับเข้ามาในประเทศเพื่อใช้ในส่วนนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม ลูกค้า SME ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ที่เป็นผู้ส่งออกขาเดียว ต้องนำเงินกลับเข้ามาหมุนเวียนในการทำธุรกิจ และสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติธนาคารพาณิชย์จะมีโปรแกรมฝากเงินในบัญชีต่างประเทศอยู่แล้ว จึงมองว่าผลที่เกิดอาจช่วยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปได้ไม่มาก

* แต่มาตรการที่อาจช่วยได้บ้างคือเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งรพท.สนับสนุนการซื้อขายในรูปของดอลลาร์โดยไม่ต้องแปลงเป็นค่าเงินบาท

* อย่างไรก็ตามวันนี้ ติดตามการประชุมธนาคารอังกฤษ (BOE) มีแนวโน้ม คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยนาย มาร์ค คาร์นีย ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษจะหลีกเลี่ยงการบ่งชี้ชัดเจนนว่า อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวอย่างไร ซึ่งรอดติดตามผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 12 ธ.ค.ซึ่งจะตัดสินว่า พรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาล จะสามารถได้เสียงข้างมากในรัฐสภาและสรุปเบริกซ์ทิทภายในกำหนดเส้นตายวันที่ 31 ม.ค.หรือไม่

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.97 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.95
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 659.67 ล้านบาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -270.63 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.286 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้